

Sau khi Liên Xô và toàn thế giới Cộng đồng tiên tiến nhất trong khu vực Đông Âu sụp đổ, đưa các nước tàn dư Cộng Sản bành trướng loài trong ý thức hệ của chủ thuyết "danh nghĩa" Marx Lenin, được coi là "tả kinh điển ả đàng, giả tưởng" có bài bản, kỹ thuật. Giới nông nhàn nông dân được đem tới làm khi đang làm mò trong con đường hẻm âm u để tìm tới cái đích cuối cùng với những người dân được là các đảng Cộng Sản, mà ngay từ bắt đầu vào đường hẻm "vô định", đã không nắm được tầm bản đồ, lộ trình, nội dung, thời gian cần thiết trong bất cứ cuộc hành trình nào, để tìm tới cái gọi là Thiên đàng Cộng Sản. Đường đến thiên đàng không bao giờ tới, không biết bao giờ tới, là thế bán vớ rợ rợ ngôn từ "cách mạng, giải phóng, giải thích bài phong, tự do, dân chủ, dân quyền, áo cơm..." mà người Cộng Sản dùng để đánh lừa những người nông dân, gây thù, mau quên, ngu dốt, ít học. Trớ trêu sự tham vọng của ý thức hệ Cộng Sản trên toàn cầu có khả năng đưa đến sụp đổ là không thể đoán trước được, nên một số đảng Cộng Sản tàn dư là Trung Cộng và Việt Nam dò dẫm: "đi mấy chục năm, trở về lại cũ", quay về với tư bản chủ nghĩa, là con đường vòng mặt trời gian vô ích, cái mà cách đây không lâu, những người Cộng Sản "danh nghĩa" cho là thế giới: "lạc hậu, phồn thịnh, lợi ích, phúc lợi, nghiên cứu phát triển bánh xe lịch sử theo tiên liệu của Marx Trong Duy vật số quan". Vả víu như chiếc áo rách tattered "của nhân kinh tế trung", đảng Cộng Sản Việt Nam chấp nhận mô hình quái đản trong các học thuyết kinh tế, đường lối là không bao giờ có trong Tư bản Luận của số tử Karl Marx, đó là cái gọi là: "Lý kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" để tìm kiếm tiền tệ, mua thời gian, chờ khi thu hoạch tiền vùng lên cướp của giật người" cao trào cách mạng" tiến lên ba bước, sau khi lùi lại một bước.

Do đã từng tuyên truyền láo khoét từ lâu trong việc thù ghét các nước dân chủ với nền kinh tế tự do, những người Cộng Sản bành trướng, những người đã nói láo tá lẩn tẩn Hồ Chí Minh đến đảng viên" họ từng cố gắng để những người nông dân, nên đảng Cộng Sản Việt Nam có hai thái độ trái ngược nhau" trì hoãn kết quả:

-Bên ngoài, đưa bàn tay lông lá vuốt" bành trướng của mình" một cách THỈ TỈ TÍNH, để thu càng nhiều THỔ TIỀN, nhất là Đô La Mỹ, họ có tiền làm việc với các ngân hàng ngoại quốc, cũng do "các thế lực tư bản phương đông làm chủ" phòng khi bị sụp đổ mà có của cải, một mặt tính để chuyển lâu hơn là đưa con cháu du học trong bước chuyển biến thay thế trong guồng máy cai trị nhằm kéo dài được lúc nào hay lúc nào, nếu cần sẵn sàng đổi màu chủ không thay ruột; đó là cái bi đát thái độ "không đổi màu" của đảng Cộng Sản Việt Nam trong cái "tình huống cực kỳ bất lợi" khi ông Liên Xô sụp đổ đến nay.

-Bên trong là tuyên truyền, nhằm đánh lừa dân chúng, nhét vào "mâm non" cái ý thức hệ một nát, thâm ma chủ nghĩa Cộng Sản: "Nguyễn tuy đi trung thành với chủ nghĩa Marx Lenin", là bước chuyển biến "mười năm trở về người". Cho nên, thì cái nội Cộng Sản Liên Xô đã thay đổi, thì đảng Cộng Sản Việt Nam mang đến óc" bành trướng hoàng đế vua" của khố khố ôm lợy Marx Lenin làm" người đầu óc soi con đường hẻm âm u" và đang có chiếu hướng làm sống lại cái xác chết của "con khỉ khô nằm trong Lãng" tại Hà Nội, với các gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng Cộng Sản Việt Nam phát động chiến dịch đánh bóng, lau chùi xác chết của Hồ Chí Minh từ

trong những câu chuyện tuyên truyền và những ngoại ngữ phái tên để tả bộ đội "Quân Hồ Chí Minh Dân" là Bùi Tín sang truyện và gần đây có thêm một hát tuồng của những người lính Quang, cũng giống như vậy: "Lưu Kim Đính Giỏi Giá Trị Châu" là Truyện Thu Hoàng, ca tụng, bình vác, chửi tởm và nâng cấp tên để Việt Gian bán những chiếc HỒ Chí Minh thành yêu những chiếc, cách mạng; truyện thì bôi nhọ chính quyền và quân lực VNCH. Truyện Thu Hoàng cho lưu ý cho người đọc "theo chính sách" khi còn ở trong những câu chuyện tình của người Việt ngoại ngữ, rồi để để các gã tuồng bí thủ Nguyễn Văn Linh đóng kịch, chơi là "con Địch chúng ta" những câu chuyện áp dụng lý tưởng "đánh a cao đánh thấp" trong màn "khó nhọc khổ"; "những cái" con địch chúng ta" những thứ sự nguy hiểm hay chuyện chúng ta thì, thì chúng ta có thể a khó khăn để đưa Truyện Thu Hoàng xuống để a người cấp gặp HỒ Chí Minh bằng những cách như dàn cảnh tại những xe cộ, cho du truyện thanh toán, chửi sòng phẩy phẩy và để các xu hướng ngoại ngữ những chiếc chúng ta và nay thì luôn bên Pháp để tiếp tục phần tiếp. Con địch chúng ta Truyện Thu Hoàng đúng là "cháu ngoan Bác Hồ" chánh hiệu của chiếc sao vàng, là người "ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng các em nhi chúng ta" là đi u không lý gì qua câu ca dao:

" Yêu người yêu cái đi đi.
 Ghét người, ghét cái đi đi, đi đi vớ".

Do đó, sau khi đưa con của HỒ Chí Minh là Nông Đức Mạnh lên ngôi "tuồng bí thủ" thì Truyện Thu Hoàng khen là người có bộ mặt để coi họ.

Bên cảnh màn "của giá HỒ Chí Minh" rồi có các gã "của phát ngôn viên Mặt Trận Dân Tộc Giỏi Phóng Miền Nam" là Nguyễn Ngọc Giao, ngoại ngữ lâu năm, dùng tuyên truyền để bình vác cho tên HỒ để gian manh, đi u những đã để các Đài phát thanh SBS Úc Châu ở Melbourne, trong một chương trình "Việt Nam Quê Hoàng Mến Yêu" năm 2005 do Quốc Việt và Hoàng tộc hiện trong lần nhậm chức ngày 20 tháng 7, đã dùng những tài liệu của Nguyễn Ngọc Giao để chửi, để các Hoàng tộc như Truyện người nhà báo Nguyễn Ngọc Giao" nhậm bình vác cho HỒ Chí Minh qua để đi u là tên thủ tục "không người lái" môi vớ u Phạm Văn Đông, thay mặt HỒ, ký kết hiệp định Genève chia đôi đất nước 20-7-1954 qua hành vi của kết với Pháp là thủ tục Mendes Frances, cùng hai quan thầy Trung Cộng do Chu Ân Lai, Nga có Molotov để đi u; họ cho là: HỒ Chí Minh chỉ là nhân nhân ép phẩy ký, chỉ HỒ đầu phẩy là kẻ "tay sai ngoại bang", nghe qua qu là "tội nghiệp cho những tên bán nước hết sức!". Gã Vớ m để các băng để Việt Tân và các thủ tục râu ria đánh bóng, mặt danh là "người sĩ" nay đó là tên "người kh" Nguyễn Chí Thiển, công khai thi hành quy định 36, kêu gọi người Việt ngoại ngữ để chửi Cộng, hòa hòa giết, giết những tên sát nhân, không bớ Việt Cộng là "hiện huynh", là con vi trùng Cộng Sản nếm mai phẩy "trèo cao lên sâu" trong câu chuyện, nay vùng lên đánh phá và để các bè để bớ o vớ kẻ" như con người trong trò mớ t". Chỗ nghĩa Cộng Sản rồi rồi, tiếp đoàn Cộng Sản Việt Nam sòng thối thối là nhẩy vào các "của" để bớ n phẩy để và nhẩy là kẻ thù sự mớ t M", dù đã hẩy để đi u kiển t có và để để đi theo quan thầy Liên Xô, những Cộng Sản vớ n tở tở i, tiếp tục" không để màu". Đó cũng có những nguyên do.

Trong quan hệ ngoại giao, nhà khoa học, kỹ thuật nên ranh giới các nước không còn đóng kín như những thế kỷ trước; cho nên phong trào Công Sản phi nhân, tàn bạo, độc hại dù diễn biến thế giới "dân quyền" và toàn cầu tiến bộ dân chủ hóa là điều khó tránh khỏi, là hệ chuông báo tử của chế độ nghĩa Công Sản còn sót lại. Những giá trị đạo đức, nhân quyền... rồi tất cả, được mọi người xem là mô hình sinh hoạt của nhân loại qua bản tuyên ngôn quốc gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc; được thực thi như một phép cho đi sự sống con người càng thẳng tiến tới "ăn no mặc ấm" đến "ăn ngon mặc đẹp" trong một thế giới hòa bình. Nếu dân chủ, đạo đức của con người và người mà yếu tố kinh tế, tức là đi sự sống con người được đáp ứng đầy đủ là phẩm giá tiến bộ, nên tiến bộ cho việc tiến bộ đạo đức; những ngôn từ: "đạo đức, nhân quyền..." chỉ là hình thức, mà thực chất của nền dân chủ chính là kinh tế phát triển con người, như câu "có thực mới vực được đạo" hay như câu trong sách chứng minh đạo đức nhà Công Sản Hòa tại miền Nam trước 1975: "còn đạo đức là còn cộng sản".

Nếu ngoại giao các nước trên thế giới được coi là "bản vẽ" thì sự khác biệt thì "tình hình thực địa" giữa quan hệ Trung Quốc và con chó Việt Công môi hở răng lớn", coi Việt Nam là một huy chương và hệ thống đường và nhà nước của Việt Nam chỉ là tập đoàn Thái Thú Trung Quốc của Việt. Các nước đạo đức mong muốn việc buôn bán qua chính sách ngoại giao đáp ứng hai bên cùng có lợi, trong tình thế "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi". Do đó các nước dân chủ mong muốn giao thông với các bản hàng nào biết đi thì việc làm ăn có lợi và lâu dài. Tuy nhiên đi với các khách hàng gian manh như Trung Quốc, Việt Công thì các nước đạo đức không mấy hài lòng, ngoài việc làm ăn tức trách, không kể đến sự khêu gợi tiêu thụ: hàng giả, dâm, nhieu được chết... nên các nước Âu-Mỹ mong chờ các nước này được dân chủ, thì việc buôn bán được bạo dâm. Đó là lý do mà Hoa Kỳ, Liên Âu có khuyến khích hàng hóa trở cho các nhà dân chủ tại Trung Quốc, Việt Nam.... để cho chính quyền thay đổi, chế độ mới biết người, biết ta, trao đổi và thu nhập lợi nhuận là các bản hàng gian manh "mua bán gian lận" mua xuýt công nhieu mà nhieu công không bao nhiêu, thậm chí tranh trái luật, tranh dành thế trước mặt chính.

Tuy nhiên, việc mong muốn thay thế chế độ nhân khách hàng Công Sản Việt Nam thành dân chủ giúp nhieu trở ngại, do nhieu yếu tố tồn tại trong ra ngoài:

1- Trong nước:

-Bên máy móc m k p: Đảng và nhà nước Việt Công duy trì bên máy công an đàn áp dã man, ác ôn và độc hại "Quân Hoàng Nhân Dân" sẵn sàng bạo lực thành trì đảng cộng sản Công Sản, những người hèn trước kẻ thù xâm lược, chiếm đoạt là Trung Quốc. Nhất là công an, ngoài bạo lực đảng cộng sản, còn có nhieu việc giúp cho quan hệ Trung Quốc trở nên áp đảo chúng Việt Nam phần lớn những chế độ

lời Bộ Chính trị mở đầu, khởi đầu, khai thác tài nguyên ngay trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam.

-Chính sách xấp xỉ: đúng như cái tên nói chung của nó là theo như sách lược "địa vị gian trá" Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam". Những cái Cộng sản thường áp dụng càng cao thì đấu tranh càng mạnh mẽ" nên sau khi xấp xỉ tới tận địa, sự bệch, hèn nhát, nói dối..

-Những nguỵ nhân cướp vị trí giúp cho cán bộ làm giàu những cũng tạo cho những bộ máy phát triển" phần vinh quang",

nguỵ nhân đấu tranh của các nước như nhân công rơm rạ, tạo công việc cho dân nghèo, nhất là nông dân, bệch vùi thành kiếp sống; sự kiêu hãnh, các hội thi (là thi giặc đấu đấu với tinh vi) làm dìm những việc mà những người làm...tạo ra những công việc y khi nào cho dân trong nước bị giết áp bức, nên tình trạng những lên giành lấy chính quyền tay những cướp phá bùng phát hay có mà chỉ phát huy đúng mức.

-Làm gì mà áp bức quần chúng: dùng các nhà phân tử như là làm áp bức khi bắt thi giết, nhất là Hoa Kỳ, Liên Âu phân tử vì phạm nhân quyền, tạo tôn giáo...hay là muốn đòi hỏi yêu sách, quyền lợi.. Những Cộng sản thường hay tung ra những chủ trương bắt những nhà dân chủ trong nước, rồi thi ra những nhà " dân chủ chống những theo chính sách" đấu đấu thi giết. Trong khi các nhà dân chủ thì bị tù đầy, dù có áp bức quần chúng đề nghị. Nhìn cách bắt bớ và thi các " nhà đấu kháng" ai cũng biết đây là màn dàn những tạo ra những Cộng sản. Những trên thi giết nầy, hiếm có quần chúng nào dùng ngay chính " những dân chúng mình" đấu làm con tin, gây áp bức với thi giết đấu thi giết, chỉ có các nước Cộng sản mà thôi.

-Những nhà phân tử như giết, đấu tranh đẫm máu, tù những người Những Cộng sản đánh hỏi cái tâm lý bắt bớ, chống lại nhà nước những quy định tam giác là: Đấu tài-Đấu ác-Đấu thâm". Dân chúng khát khao những những lãnh đạo, can đảm những lên đấu đấu đấu, tạo hợp quần chúng thành một lực lượng, cùng nhau đánh nhau chống Cộng sản. Những Nga như những nhà phân tử như thi đấu như Boris Yeltsin nên tạo hợp quần chúng. Đây là một bài học, kinh nghiệm xương máu, sinh tử mà tạo đoàn Việt Cộng học được; đấu vô hiệu hóa, những đưa ra những con bài phân tử bắt bớ, bệch đàn áp" dàn chúng" với những màn dàn những tạo công an, bệch án nh... nên tạo hợp hàng chục năm qua, những " nhà phân tử kháng" như Nguyễn Hữu Việt" quan điểm của sự " những đánh bóng 50 tuổi những, dàn những tạo trong nước, những Mốt Trần Hoàng Chí Minh và những tạo chực râu ria như Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia...bộ bệch, bắt đết, đánh bóng rơm rạ.

Thậm chí đó Nguyễn Hữu Việt trở thành" những những", những một sự tạo chống nêu trên khỏa lấp câu nói đầy

ác đác cáa ngái Cáng Sán sau khi cáp chính quyán mián Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975:" Nhà chúng ta , vá chúng ta láy, con chúng ta bát làm nô lá ; thay vào đó là" nhà lãnh đáo lán" hay" nhà cách máng lão thành" trong nác, nào là câu lác bá mián Nam...sau cùng thì Nguyán Há xác đánh:" Cháng há cho Sáu Dân (tác là Võ Văn Kiệt) thôi". Rái liên tiáp nháng tên" đác công đá trong phong trào dân chá ná rá nhá " thái lài gáp cát chó" là nháng mànng đàn đáng vá " KáCH LáI" phán tánh vô duyên vái: trung táng" Quân Hái Nhân Dân" Trán Đá, vián tráng vián nghiên cáu chá nghĩa Marx Lenin là Hoàng Minh Chính, đái tá công an ác ôn Lê Háng Hà, Trán Khuê, Nguyán Thanh Giang....ngái trá có Đá Nam Hái, Nguyán Khác Toàn (nái tiáng là nhà dân chá phòng lánh:" ăn nhà hàng bàn chuyán cháng đáng")....trác đây còn ca tên ác ôn Công An, hung thán mián Nam là La Văn Liám (Báy Liám), ngay cá nháng tên ác ôn Võ Văn Kiệt, Phám Văn Đáng, Lê khá Phiêu...sau khi" ôm túi bác vá háu" cũng" cháa miáng thái" ra phê bình đáng và đác mát sá cá quan truyán thông hái ngoái cháp láy nhá là" mát tin vui, phán khái", đác coi là" nhà chuán phán tánh". Liên tác đáa nháng thá tin tác khí táng cho tàu cháy ven bián" hay là" báo cáo khí táng tháy ván" vá viác các nhà dân chá trong nác bá sách nhiáu: bá công an chán đáng không cho ra khái nhà (đá láy cá chém vá các cuác táp háp đáu tranh cáa dân oan, cháng Trung Cáng, sát cánh vái giáo dân đái Tòa Khâm Sá, Thái Hà cũng không tháy" giá náy các nhà dân chá, đáu tranh, phán tánh, tù nhân láng tâm á đầu"...), bá tách thu máy vi tính và đán thoái (nháng có bài viát gái ra đáu đáu đáa tin, đác các đài phát thanh hái ngoái pháng ván, cháng đáng thoái mái), nháng lá la làng bá đàn áp liên tác vang đái ra hái ngoái, thá là các khái 8406, 1906, 1706....ra đái do băng đáng Viát Tân, cá đáng thu tián gái vá giúp, trong khi các nhà đáu tranh thiát nhá linh mác Nguyán Văn Lý bá tù đáy, Huá Tháng Thích Quáng Đá bá bao vây ngày đêm.

Nháng tá chác phán tánh, khái náy, đáng ná, tá chác kia.... ván tiáp tác tung háa mù dài dài, khián cho mát sá ngái hái ngoái bá " mê" qua bài thuác an thán" đáu tranh dân chá, nhá các nhà dân chá trong nác lát đá chá đá Cáng Sán dùm, nháng ngái an phán thá tháng, muán đáu tranh mà tiác máu xáng...tin táng" bát chián tá nhiên thành", nào là" cuác cách máng xanh", là nháng yáu tá tâm lý giúp cho Viát Cáng tán tái đán ngày nay. Mình không đáu tranh thì làm gì Cáng Sán sáp đá, cũng nhá không đi làm thì làm sao có tián, làm giàu; không đi hác làm gì có báng cáp cao?. Phong trào phán tánh giá vái các nhà dân chá cuái, nhà đáu tranh đám, nhà tù láng láo....lên xuáng, khi trái, khi sát, khi có khi không...cháng đáng nháng phái" đát tay nhau phán tánh theo tám bán chá đáng cáa đáng" cá phát huy: lúc la làng đá làm màu mè, lúc vùng lên dán, kéo bích cháng, rái truyán đán nháng câu phê bình đáng, làm báo chui nhá Chân Tín, nháng Viát Cáng biát ông làm báo cháng đáng, thì còn gì là" báo chui".....nháng tin tác" tháng lái trên tián trình dân chá trong nác" đác các cá quan truyán thông cáa băng đáng Viát Tân, hàng hai, nám vùng thái pháng nhá tá báo Nhân Dân loan tin vá " nháng thánh quá cách máng" hay giáng tá Kháng Chián cáa Mát Trán Hoàng Cá Minh nói vá nháng" trán đánh táng táng" trong nác trác đây, đá cho dân hái ngoái háng chí" há hái phán khái" mà thu nhiáu tián là" đát tháng lái" vái:" tá cuác phát đáng kháng chián hôm nay, ta thu tián gáp má i lán làm ăn". Kháng chián cáa tá chác Mát Trán đúng là" nghá không ván" mà lái vô cùng. Tuy nhiên, vái tháa nào che mát thánh, dân trong nác nhìn tháy đa sá nháng" bá mát phán tánh đám" xuát phát tá trong đáng cáp Cáng Sán chá là mát bán, đóng kách, láp láe; đôi khi dùng" táng ká táu ká" hô hào dân chúng" mác áo tráng" đi biáu tình, rái công an chán đáng, bát bá nháng ngái mác áo tráng, thì công cuác đáu tranh bá đáp tá trong tráng nác, thậm đác

vô cùng.

Những đây cũng là một thế đo lường gian manh như một triết tiêu tinh thần đấu tranh của người dân trong nước" khi những nhà phân tích "đa số" "gài bẫy, thu hút" các nhà đấu tranh thi đấu, bị tù, di chuyển mông chông đấu và làm cho dân mất lòng tin khi các nhà phân tích như Boris Yelsin ở Nga đấu lên. Do đó, sự xuất hiện rần rã của phong trào phân tích, đưa ra khỏi nhà, tổ chức, có tác động làm mất lòng tin lâu dài, là trở ngại trong tiến trình dân chủ cho dân tộc Việt Nam.

2-Hội ngộ:

-**Sự xuất hiện của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam** do anh em của Phó Đß Hoàng Cß Minh, không phải để giải phóng đất nước, mà là để thu tiền; dù tổ chức này có tổ chức một số CLONING như Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia Việt Nam những một gian manh lộ ra sau thời gian hoạt động là để lòng yêu nước của người dân hội ngộ. Cuộc cùng hiện nguyên hình là Bßng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng, là tổ chức cốt lõi của Mặt Trận, nay bị rớt hết vẻ bề ngoài và bị phân hai "chính hàng", gây xáo trộn công đấu, phân hóa, đấu đá với nhau giữa các đấu viên hai cánh. Điểu này có lợi cho Công Sản, nhất là giai đoßn công đoàn kết đấu đấu đấu vß nghị quyết 36. Tổ chức Hoàng Cß Minh đã đóng góp tích cực cho Công Sản trong việc "đánh sập lòng tin" của người Việt hội ngộ" khi mà những tổ chức công thi đấu bị nghi ngờ và trong tình trạng này làm nên lòng dân, dù có ai đấu ra với nhiệt tâm với đất nước.

-**Mũi giáp công kiên vững:** vừa giúp đấu chấp Công Sản có tiền và vừa làm suy yếu người Việt hội ngộ, khi người về bị áp lực không tham gia các tổ chức, hội đoàn, mang tiền về tiêu xài, hội, làm ăn....đến đến số người tham gia không như xưa và ngoài ra còn có những kẻ mê du lịch, du hý, du dâm....còn dâm sau lưng, cho là "công Công lợi ích" để hòa theo sách lược "hòa hợp hòa giải" theo định hướng xã hội chủ nghĩa" của Việt Công. Lực lượng "chùm khăn" làm giảm tiềm năng chiến đấu, gia tăng các thế "giấc thức" nổi lên khắp nơi, khiến cho hội ngộ bị thßng bßt nß ngày đấu mß của.

-**Những tên đßc công đß** trong phong trào phân tích là những xâm nhập bằng nhu cầu ngõ ngách như Bùi Tín, Đặng Thu Hoàng....trèo cao lên sâu như gã Nguyễn Chí Thißn..thêm vào bản gián điệp nằm vùng trong bóng tối, bị nß cß đón gió....làm cho công cuộc đấu tranh gặp thêm trở ngại. Do đó, gây thêm hoang mang trong công đấu, mất đi sự đoàn kết, đúng như câu "ngủ u mê ngủ, mất mß mß" là: những tên đßc công này để các tổ chức như Việt Tân, nhóm"

Tßp Nhßp Dân Chß ĐäN-NGOA"....bß đßt, bß o vß, đßnh bßng.

-**Lßc lßng" tôn giáo vô thßn"** gồm những đám tăng ni lßi đßng làn sóng tßn nß xâm nhập, nßm vùng, bß o lãnh tß Vißt Nam....lß mßt là đßm" tăng ni vß ngußn" sau kß Phßt Đßn 2008 tß chßc tßi Vißt Nam, là cß duyên đß Phßt tß, ngß i Vißt tßn nß bißt sß gian, sß đßu đß, sß theo tôn giáo vô thßn. Bên Công Giáo cũng có những "bßy quß đßn" linh mßp do đßng đßo tßo, mßc nßi, ßnh hßng...gßi sang các nhà thß, cßng đßng Công Giáo đß mßc túi, gây phân hóa, tuyên truyßn....

Tóm lßi, dù đßng Cßng Sßn Vißt Nam bß rßc tß bên trong, bß lßt mßt ß bên ngoài, những bß o quyßn vßn còn tßn tßi là nhß vào những yßu tß nêu trên tß trong và ngoài nßc. Do đß, mußn có dân chß thßt sß, thì phßi sáng sußt, không ßng hß các nhà phßn tßnh giß trong nßc, nhßt là các" sßn phßm dân chß đa nguyên" nào cßa bßng đßng Vißt Tân đßa ra. Cußc đßu tranh dân chß có nhißu trß lßc do đßng Cßng Sßn và tay sai gây ra, Cßng Sßn không tài gißi nhß những kß chß bßi, cßu ăn, tiên cßc, ngß i thßng vß du hß, du lßch, du đßm hay là bßn giáß đßp nßm vùng, đßn giß tuyên truyßn, nhßm tßo cho đßng cßp Vißt Cßng mßt cái gì" ghß gßm" mà hß thiên hß và cũng vßa làm nßn lòng những ngß i lß i bißng suy lußn, yßu bóng vía. Chính những đßu nêu trên, xußt phát tß lòng ngß i chßa nßm vßng vßn đß, sách lßc cũ đßc lßp lßi và đßc tay sai hß trß hßi ngoßi. Cũng nhß các tu sĩ qußc doanh, các cß sß tôn giáo, nßu không có tín đßu mê" trßng Phßt kính tăng" hay" yêu cha mßn Chúa" mßt cách máy móc, là vô tình giúp cho tu sĩ gian tßn tßi, qua cúng đßng, nßp tißn... tißp tßc gây thêm hß lßy cho đßo.

Nhßng ngß i mau quên chính là nguyên do giúp cho đßng Cßng Sßn tßn tßi, là trß lßc cho tiến trình dân chß, lòng ngß i vô cùng quan trọng như câu:" Thiên thßi, đßa lßi bßt nhßn hòa". Trong khi đßng Cßng Sßn rß rßi tßn tßng, ung thßi tß trong rußt, sßp đß khó tránh khßi, thì bß tác đßng cßa" phong trào phßn tßnh giß" trong nßc và Mßt Trßn Hoàng Cß Minh, làm chßng bßc tinh thßn đßu tranh, có khß năng làm chßm lßi, giúp cho đßng Cßng Sßn mua thßi gian và tßu tán tài sßn. Tuy nhiên, con đßng dân chß hóa đßt nßc vßn tißn bßc, là qui luật thẳng tiến trong xã hßi loài ngß i; mußn tißn nhanh đßn dân chß, dân tßc đßc tß do, trßc hßt hßy cßng cß lòng tin, vßch mßt chß tên bßn tay sai trong và ngoài nßc và nhßt là không ßng hß chúng, thì các tß chßc đßm, giß bß đßo thßi tßc khßc. Rßi ngß i dân có nhißu kinh nghißm hßn, ßng hß những tß chßc, cá nhân có nhißt tâm, có phßng cách khß thi.

Nhßng kß lßi đßng lòng yêu nßc đß thß lßi, tay sai Vißt Cßng phßn tßnh giß đã lß mßt, nên tß đây, ngß i dân Vißt trong và ngoài nßc ít bß lßa hßn so vßi thßi gian qua và đßn đßn lòng tin đßc phßc hßi, ngày tàn cßa chß đß bß o tàn Vißt Cßng có thß xßy ra bßt cß lúc nào, tßc là" chß đß Cßng Sßn phßi sßp đß, tiến trình dân chß hóa không thß đßo ngß i đßc". Hißn tßng mßt sß cán bß Cßng Sßn nhß Võ Nguyên Giáp, Nguyßn Tßn Dũng....tìm cách cho con" chßy trßc"

Những người lính trong tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam

Tác Giả: Tráng Minh Hoà

Thứ Ba, 30 Tháng 12 Năm 2008 22:23

là đi u mà ngäi dân Việt Nam đã nhìn thấy sä chuän bä thảo chäy cäa nhäng tên cäp thäi đäi, núp sau bình phong" cách mäng"../.

* THä LÁI ÂM.

Vä XA Lä ĐÔNG TÂY.

Vä án Xa Lä Đông Tây nä ra, väi 4 viên chäc đäu näo công ty CPI cäa Nhät, thành thät khai báo đäa häi lä cho tên giám đäc Huänh Ngäc Sĩ sä tiän lên đän 820.000 Mä Kim, theo tin täc thì sä tiän häi lä lên đän 2, 6 triäu, chiäm tä 10 đän 15 % täng công trình cäp viän tä tiän đäng thuä cäa dân chúng Nhät. Tiän cäp viän mà còn bä đät khoét nhä thä, huäng chi các món tiän tä thiän do ngäi Việt gäi vä qua các" cä mäi tä thiän" khäp näi, là thä giäc tä thiän, luôn rình mò túi tiän đä mang vä làm dùm công viäc cho Việt Cäng và cũng väa giúp cho cán bä giàu thêm, täp täc thäng trä đät näc, dùng tiän đä đánh ngäc läi nhäng ngäi đäng góp tä thiän,

XA Lä Đông-Tây, đäng Xä-LA.

ĐÍCH CäNG bao che ĐÓNG KäCH già.

CÔNG TRÌNH cäp viän KINH TRÔNG... đät.

LO TäN túi bäc LäN TO đäa.

TRAO TäN häi lä, TIÊN TRÀO Cäng.

CHÚT MÁU hôi tanh, CHÁO MÚT mà.

CäN ĐÁNH thâm ô, tä CÁNH ĐäNG.

KÉO BÁN, tréo träng, CÁN BÉO ra.